



LPRU NEWS : ปีที่ ประจำปีฉัตรที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

## มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566



เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกจิตอาสาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



ต่อมา รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสมาชิกจิตอาสาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาล้างแฉ่ง และกำจัดวัชพืช บริเวณแปลงดอกทานตะวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





## มร.ลป. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และพิธีส่งมอบรถ Mobile Sciences กับบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้แทนผู้บริหาร บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มาลินี อังชุธังษี พร้อมด้วย นางแก้วตา อังศ์ระณะคม และนางรจจาภา ศรีสุรางค์ กรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารภรณ์ อาคารโอฬาร ราชภัฏลำปาง

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ภายใต้แนวความคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม แต่จำนวนนักวิทยาศาสตร์และผู้เรียนวิทยาศาสตร์กลับลดลง ซึ่งสวนทางกับความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ในสายงานต่าง ๆ ดังนั้น การส่งเสริมให้เยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างแพร่หลาย ขยายโอกาสแห่งการเข้าถึงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ให้เกิดความเข้าใจและสนุกในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ จนสามารถนำไปพัฒนาทักษะในการเรียน แก้ปัญหาด้วยตัวเอง และส่งผลให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปสู่การพัฒนาการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ ผศ.ดร.วีรบุษ คุฤหามันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอแผนการดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการในลำดับต่อไป



## มร.ลป. ร่วมประชุมสภาภาคแพ ครั้งที่ 5/2566



รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เอกภรณ์ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานบริหารทั่วไป และ ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมสภาภาคแพ ครั้งที่ 5/2566 ภายใต้แนวคิด "เส้นทางสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติสุทธาภรณ์ภาคเหนือ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

การประชุมสภาภาคแพในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม ซึ่งได้กำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยหัวหน้าส่วนราชการได้สลับสับเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม เพื่อเป็นการพบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง และภาคเอกชน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย





## กพน. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานผู้นำนักศึกษา

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานผู้นำนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร ไรจน์หิรัญ โดยนางสาวศิริขวัญ วาวแหว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษากล่าวรายงานการจัดโครงการ

การจัดโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนฝึกทักษะการเขียนโครงการโดยใช้กระบวนการ PDCA และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ในครั้งนี้ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักคิดในการเป็นผู้นำนักศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่การลงมือทำ” ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการทำงานเป็นทีมของผู้นำนักศึกษา” กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่วิถีผู้นำองค์กร (Share to success) โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วยนายศุภกร อิทธิสุนทร ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และนายเอกสิทธิ์ วงศ์ไให้ ครูโรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ลำปาง

และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานผู้นำนักศึกษา เป็นวันที่ 2 โดยผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา กับการบริหารงานผู้นำนักศึกษา” และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)” ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร ไรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งมีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมกว่า 66 คน





## กพน. มร.ลป. ร่วมกับ กอ.รสม.ลป.(ท.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของมวลชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง



กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำกลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของมวลชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกเกรียงศักดิ์ ปักคำไทย หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและการข่าว นำคณะวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจปัญหาในการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการรักษาความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเสริมสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ ในครั้งนี้ พลเอกวิชาญ ศรีภักทรกฐร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) ให้การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์ทริฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 ร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา"

นางสาวชุตินา ฤกษ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษา ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 ประกอบด้วย นางสาวสุพรรณษา รัญยาว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นาวารัญญ เป็นบุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ และ นายสุทธิชาติ วงศ์แก้วมุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา" ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2 "เด็กอวด (ทำ) ดี Season 2" เมื่อระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาจะได้จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานด้าน Production , Postproduction & Sound Mixing & Still Shot พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากบุคคลต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจเรื่องต่าง ๆ และได้พบปะกับ กลุ่มเด็กอวด (ทำ) ดี รุ่น 1 (โครงการระดับเพชร) เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีพื้นที่แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการศึกษา ค้นคว้า และการปฏิบัติจริงจากการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้กรอบแนวคิด "รู้ รัก สามัคคี"





## บุคลากร สวท. มร.ลป. ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพและชีวิตประจำวัน



เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพและชีวิตประจำวัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านภาษา 1 อาคาร 6 ชั้น 1 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการกำหนดแผนเพื่อบริการและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนยกระดับการให้บริการของสำนัก จึงกำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพและชีวิตประจำวันผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันภาษา อ.อัจฉริยา คุรุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เป็นวิทยากร ให้การแนะนำการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะการเขียน การพูดและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเรียนผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการ ฯ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 27 คน

## คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มร.ลป. ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการย้อมสีเส้นด้ายด้วยสีธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดย ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.ธีรารัตน์ พรหมอนันต์ อ.ดร.สมศักดิ์ ก่าทอง อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ อ.ดร.วิภาณุช ไบศล อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการย้อมสีเส้นด้าย ด้วยสีธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อย ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะเขาะ จังหวัดลำปาง การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผศ.ดร.สำเร็จ นราแก้ว อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญในคลินิกเทคโนโลยีฯ เป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การย้อมสีเส้นด้าย ด้วยสีธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น โดยใช้สีย้อมจากใบสักและใบกาสะลอง แทนการใช้สีย้อมจากสารเคมี เพื่อลดต้นทุนและเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อยมีความน่าสนใจมากขึ้น





## มร.ลป. ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ Guizhou Game 2023 ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการศึกษาปฐมวัยกุ้ยหยาง (Guiyang Preschool Education College) ให้ส่งตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ “Guizhou Game” ณ Guiyang Preschool Education College ซึ่งตั้งอยู่ ณ Qingzhen Vocational Education Town เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2566 โครงการดังกล่าว Guiyang Preschool Education College ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการของมณฑลกุ้ยโจว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนจีนกับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การบรรยาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตัวอย่างที่มีการจัดการเรียนการสอนผสมผสานกับการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของมณฑลกุ้ยโจว การแลกเปลี่ยนการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย การแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ การฝึกทำงานฝีมือพื้นบ้าน เช่น การเย็บปักกระดาษลวดลายของชาวม้ง การแกะเครื่องปั้นดินเผาจีน การตัดกระดาษชาวจีน เป็นต้น

การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 7 คน ได้รับการสนับสนุนทุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในสาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าที่พัก อาหารและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จาก Guiyang Preschool Education College โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศลาว กัมพูชา ใต้หวัน ไทยและจีน เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 50 คน

ในการนี้ อาจารย์อัจฉริยา ครุฑโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ นำตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

- อาจารย์อภิชาติ เลิศพิณีจอมรกุล อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการสอนภาษาจีน
- นางสาวจันทร์เพ็ญ วนาวินฉฉฉ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นปีที่ 3
- นางสาวณัฐธิดา ใจมวน นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นปีที่ 3
- นางสาวเนตรนภา วรจักร นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นปีที่ 2
- นางสาวนิตดา ตุ่นผั้น นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
- นางสาวหนึ่งธิดา สายธารนิมิตร นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
- นางสาววิวรรณ ใจบุญ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3





ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี  
ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566  
**ตอบแบบทดสอบความรู้  
"โทษของบุหรี่ไฟฟ้า"**  
ตั้งแต่วันที่ - 7 มิ.ย. 2566  
เพียงทำแบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  
รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง



\*\*นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงคนละ 1 ครั้ง เท่านั้น\*\*  
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
fb: <https://www.facebook.com/lpru.guidance> โทร 054 -237399 ต่อ4106 (วันเวลาราชการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
**เปิดรับนักศึกษาใหม่  
รอบ Walk-in เพิ่มติม**

ขั้นตอนการรับสมัครรอบ Walk-in

- 1 กรอกใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ <http://lprumis.lpru.ac.th/enroll/> คลิกเลือกเมนู "กรอกใบสมัคร"
- 2 เมื่อกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ไปรอที่: ดัดดอ ฝ่ายงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทร 054-237399 ต่อ 5162 โทร 086-4215760 (เพื่อขึ้นบัญชีการสมัครและประสานงานเรื่องรับสอบ ในบางสาขาวิชา)
- 3 ชำระเงินค่าสมัครตามที่ฝ่ายงานรับสมัครฯ แจ้งรายละเอียด ในรอบ Walk-in (เพิ่มติม)

“**รออยู่** ที่นี้ สมัครเลย”

รับสมัคร **ถึง 19 มิ.ย. 66**  
WALK-IN TO LPRU

WWW.LPRU.AC.TH

หากมีข้อสงสัย โทรติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา ☎ 054-237399 ต่อ 5162 หรือ ☎ 086-4215760 📠 0850294697  
📍 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 📍 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 🌐 WWW.LPRU.AC.TH

งานสานศิลป์ ถิ่นบุญศรี ครั้งที่ ๑๓  
"สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น"  
วันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖  
ณ ลานกลางอาคาร ๕๒ และ ลานกีฬาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
**พอธิษุณ** บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

**การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ**  
และชีวิตประจำวันผ่านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เลือกอบรม **7 มิ.ย. 66**  
เวลา 13.30 - 15.30 น.  
ปีละ 5 มิ.ย. 66

ลงทะเบียนฟรี

สถานที่จัดงาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านภาษา 1 อาคาร 6 ชั้น 1 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  
\*หมู่ละไม่เกิน 30 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
**เขตสวมหมวกนิรภัย 100%**  
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

สวมหมวกนิรภัย 100%

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
**อบรมนักศึกษาใหม่**  
ด้านความรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

**18 มิ.ย. 66**  
(เวลา 08.30 - 12.00 น.)

YouTube @LAMPANGRAJABHAT\_UNIVERSITY

- เรียนรู้การให้บริการระบบสารสนเทศ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
- เรียนรู้การให้บริการ ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
- เรียนรู้การให้บริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์

นักศึกษาได้รับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง หลังจากจบการอบรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม

**"AUN-QA : Start to Sustain"**

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566  
ห้องประชุมหอประชุมโรจน์ ชั้น 1  
อาคารไอทีพาร โรงแสดงวิทยุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
- ผู้ประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำประเทศไทย

**ITA LPRU 2023**

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ประกาศเจตนาธรรม ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
**Growth & Goals** เด็บโตสู่เป้าหมาย

**NO GIFT Policy**  
"งดให้ งดรับ"

